

Biểu mẫu 18E
THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Thủ Dầu Một
HK1 NĂM HỌC 2022 -2023

E. Công khai thông tin về đề án, khóa luận, luận văn, báo cáo tốt nghiệp
Chương trình: Quốc tế học

STT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ và tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
1	Đại học	Nguyên nhân cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung đầu thế kỷ XXI dưới góc nhìn của bầy Thuedidies.	Nguyễn Thị Thu Phương	Ths. Lê Thị Bích Ngọc	Đề tài nghiên cứu về cuộc Chiến tranh Thương mại Mỹ - Trung những năm đầu thế kỷ XXI với dưới góc nhìn của bầy Thuedidies. Theo thuyết này khi một nước mạnh lên có thể gây chiến tranh để cạnh tranh quyền lực như trường hợp của Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI, liệu khi Trung quốc mạnh lên có thể gây chiến tranh với Mỹ để cạnh tranh quyền lực hay không?
2	Đại học	Chính sách đối với Đông Nam Á dưới thời kỳ cầm quyền của B. Obama	Nguyễn Ngọc Tường Vi	Ths. Lê Thị Bích Ngọc	Đề tài dựa trên bối cảnh quốc tế, tình hình khu vực Đông Nam Á để tìm tìm chính sách của Mỹ đối với khu vực này trong thời kỳ cầm quyền của tổng thống Obama, từ đó chỉ ra những đặc điểm trong chính sách của Mỹ dưới thời kỳ đối với khu vực Đông Nam Á có gì khác biệt so với các thời kỳ trước.

3	Đại học	Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc (2009 - 2022)	Nguyễn Huyền Huệ Nhung	TS. Nguyễn Hoàng Huế	Đề tài nghiên cứu quan hệ VN-Hàn Quốc từ năm 2009-2022 trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, từ đó rút ra đặc điểm, những thành công, hạn chế và dự báo mối quan hệ này trong tương lai.
4	Đại học	Vai trò của Việt Nam trong khu vực ASEAN và triển vọng đến năm 2030	Lê Thanh Hòa	TS. Nguyễn Hoàng Huế	Đề tài nghiên cứu vai trò của Việt Nam trong ASEAN từ đó chỉ ra những thành, hạn chế và dự báo tương lai vai trò của VN trong ASEAN.
5	Đại học	Vai Trò Của Việt Nam Trong Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN	Nguyễn Ngọc Tường Vy	TS. Ngô Hồng Điệp	Đề tài nghiên cứu vai trò của VN trong cộng đồng kinh tế ASEAN từ đó đưa ra những thành công, hạn chế và dự báo về vai trò của VN trong cộng đồng kinh tế ASEAN trong tương lai.
6	Đại học	Hợp tác quốc tế giữa các nước ASEAN thời hậu Covid – 19	Nguyễn Thủy An	Ths. Đinh Hoàng Hải	Đề tài nghiên cứu về Hợp tác quốc tế giữa các nước ASEAN thời hậu Covid – 19, đánh giá những thành tựu, hạn chế và đưa ra giải pháp trong hợp tác giữa các nước ASEAN trong thời gian tới để vấn đề hợp tác có hiệu quả hơn.

7	Đại học	Quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ từ 2014 - nay	Lê Canh Dôn	TS. Nguyễn Phương Lan	Đề tài nghiên cứu về Quan hệ VN-Ấn Độ từ 2014-nay) trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao, từ đó rút ra đặc điểm của mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ từ 2014-nay
8	Đại học	Cộng đồng An ninh chính trị APSC và những thách thức an ninh khu vực ở Biển Đông	Hồ Mai Minh Xuân	TS. Nguyễn Hà Trang	Đề tài nghiên cứu về Cộng đồng An ninh- chính trị APSC và những thách thức an ninh khu vực ở Biển Đông
9	Đại học	Quan hệ Nga - Mỹ trong vấn đề hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Âu (2000-2016)	Nguyễn Quốc Duy	TS. Nguyễn Hà Trang	Đề tài nghiên cứu hợp tác của Nga-Mỹ trong vấn đề hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Âu (2000-2016), từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá và dự báo về sự hợp tác này trong tương lai.
10	Đại học	Sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc (2013- 2023)	Nguyễn Ngọc Đông	Ths. Nguyễn Thị Mai	Đề tài nghiên cứu về Sáng kiến vành đai- con đường của Trung Quốc từ năm 2013-2023. Từ đó đề tài rút ra những thành công, hạn chế của Sáng kiến và dự báo về sáng kiến này trong thời gian tới.

11	Đại học	Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ dưới thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Obama	Nguyễn Thị Tú Quyên	Ths. Nguyễn Thị Mai	Đề tài nghiên cứu Quan hệ VN-HK dưới thời tổng thống Obama trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao. Đề tài cũng rút ra những đặc điểm, thành công và hạn chế của mối quan hệ VN-HK thời kỳ cầm quyền của tổng thống Obama.
12	Đại học	Chủ nghĩa hiện thực: Từ Quan hệ quốc tế đến đời sống chính trị Thế giới.	Võ Chính Nhân	PGS. TS Nguyễn Ngọc Dung	Đề tài nghiên cứu mối quan hệ quốc tế và tình hình thế giới dưới góc nhìn của Chủ nghĩa Hiện Thực

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Quốc Cường

